

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 460-KH/BTGTW ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết tắt là Hội thi), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo kết quả tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội thi

- Trên cơ sở hoạch số 460-KH/BTGTW ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 22/3/2021 cùng với các văn bản chỉ đạo về tổ chức Hội thi trong toàn tỉnh.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Hội thi; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng ban và đại diện một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy làm thành viên...
- Ban Tổ chức Hội thi ban hành 20 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Hội thi như: Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh và tham gia Hội thi cấp khu vực, toàn quốc năm 2021; Quy chế tổ chức Hội thi; Thể lệ chấm thi; thành lập Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký và Bộ phận giúp việc Hội thi; thông báo về chương trình, tiến độ và phân công các bộ phận tham mưu, phục vụ tổ chức Hội thi; tổ chức Hội nghị phổ biến Quy chế, thể lệ tham gia Hội thi bằng hình thức trực tuyến đến ban tuyên giáo, tuyên huấn các đơn vị và tất cả thí sinh dự thi. Đồng thời, có Công văn đề nghị Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, động viên để các thí sinh tham gia Hội thi đạt kết quả ...
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bám sát mục đích, yêu cầu của Hội thi, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo ban hành Kế hoạch Hội thi ở cấp mình. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 liên tiếp diễn biến phức tạp, Trung ương có điều chỉnh thời gian Hội thi ở các cấp. Theo đó, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đã có 2 lần điều chỉnh lùi thời gian tổ chức. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn cấp huyện tạm dừng tổ chức Hội thi, chỉ chọn, cử mỗi địa phương, đơn vị 02 thí sinh dự thi cấp tỉnh. Mặc dù vậy, một số đơn vị đã có nhiều cố gắng tổ chức Hội thi ở cấp mình với hình thức phù hợp như: Huyện ủy Ba Tơ, Minh Long; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi trực tuyến;

Huyện ủy Bình Sơn, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức chăm phần thi đề cương của thí sinh...

II. Về kết quả tổ chức Hội thi cấp tỉnh

1. Về hồ sơ, số lượng người dự thi

Hội thi có sự tham gia của 34 thí sinh là báo cáo viên thuộc 17/17 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (mỗi đơn vị cử 02 thí sinh). Các hồ sơ cơ bản đảm bảo quy định theo Quy chế Hội thi. Đến ngày 25/10/2021, có 33 thí sinh chính thức dự thi (1 thí sinh bị ốm không tham gia thi).

Trong 33 thí sinh dự thi có 25 nam, 8 nữ. Độ tuổi trung bình 43 tuổi. Có 12 đồng chí công tác trong cơ quan Đảng; 6 đồng chí công tác trong cơ quan chính quyền; 4 đồng chí công tác trong các cơ quan Mặt trận, đoàn thể và 11 đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang. Về chức vụ, có 01 đồng chí là lãnh đạo đoàn thể tỉnh, 02 đồng chí là Thường vụ cấp ủy cấp huyện; 30 đồng chí là đạo cấp xã, cấp phòng, ban thuộc các địa phương và trợ lý các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

2. Công tác tổ chức và tham dự Hội thi

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Hội thi tổ chức điểm thi trực tiếp tại Trường Chính trị tỉnh (trong 03 ngày, từ ngày 27/10 - 29/10/2021), đồng thời, có 16 điểm cầu ở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kết nối đường truyền trực tuyến để theo dõi Hội thi.

Hội thi có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự buổi bế mạc, chúc mừng Hội thi và trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.

Tham dự Hội thi có các đồng chí là Báo cáo viên Trung ương; Báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; dự trực tiếp có cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các trưởng đoàn và 33 thí sinh thuộc 17 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại các điểm cầu huyện, thị, thành ủy và đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, bình quân mỗi buổi thi có gần 200 đại biểu tham dự, gồm đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Báo cáo viên Tỉnh ủy đang công tác tại các huyện, thị, thành ủy; Báo cáo viên của cấp ủy cấp huyện; cán bộ, chuyên viên ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện; cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị cấp huyện và một số thành phần khác thường xuyên theo dõi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, các đại biểu tham dự Hội thi tại Trường Chính trị tỉnh đều được test nhanh Covid-19; các địa phương, đơn vị cấp huyện tổ chức điểm cầu đảm bảo về phòng, chống

dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Việc chấp hành các quy định về Hội thi thực hiện đúng theo Quy chế Hội thi và các nhiệm vụ được phân công.

3. Kết quả từng phần thi của thí sinh

3.1. Phần thi soạn đề cương thuyết trình

Trong 34 đề cương, có 20 thí sinh chọn nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 4 thí sinh chọn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; 8 thí sinh chọn Nghị quyết Đại hội cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; 01 thí sinh chọn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; 01 thí sinh chọn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 làm chuyên đề dự thi. Trong đó có 10 thí sinh (gần 1/3) đăng ký Phần thi thuyết trình từ 20-25 phút có chủ đề liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Từ ngày 01-12/10/2021, Hội đồng giám khảo chấm đề cương thuyết trình của các thí sinh. Kết quả, 100% đề cương đạt yêu cầu trở lên, có 01 đề cương đạt điểm xuất sắc, chiếm tỷ lệ gần 3%; 20 đề cương đạt điểm khá, chiếm tỷ lệ 58,8%; 13 đề cương đạt điểm trung bình, chiếm tỷ lệ 38,2%. Điểm cao nhất ở phần thi này là 9,5 điểm, điểm thấp nhất là 5,70 điểm.

Đề cương dự thi được các thí sinh trình bày cơ bản đảm bảo. Đa phần có hình thức trình bày rõ ràng, có tính thẩm mỹ. Kết cấu bố cục tương đối chặt chẽ, có liên kết, chuyên ý... Nội dung dung chính của chuyên đề thể hiện được 3 phần (*mở đầu, nội dung chính và kết luận*), thể hiện cơ bản đủ ý, lập luận chặt chẽ, phân tích và phản ánh được chủ đề nêu ra và có liên hệ thực tế.

3.2. Phần thi thuyết trình

Phần thi thuyết trình diễn ra trong 2,5 ngày (từ sáng ngày 27/10 đến trưa ngày 29/10, tại Trường chính trị tỉnh.

Kết quả, có 33/33 thí sinh đạt từ điểm trung bình trở lên; có 01 thí sinh đạt điểm xuất sắc, chiếm tỷ lệ 3,03%; 8 thí sinh đạt điểm giỏi, chiếm tỷ lệ 24,24%; 22 thí sinh đạt điểm khá, chiếm tỷ lệ 66,67%; 02 thí sinh đạt điểm trung bình, chiếm tỷ lệ 6,06%. Điểm cao nhất trong phần thi thuyết trình là 9,65 điểm, thấp nhất là 6,65 điểm.

Hội thi có 32/33 thí sử dụng silde để trình chiếu kết hợp với thuyết trình. Quá trình thuyết trình, hầu hết các thí sinh đã chuyển tải tương đối đầy đủ những nội dung cơ bản của chuyên đề. Triển khai có lập luận, chứng minh thông qua các số liệu, tài liệu cụ thể; có liên hệ thực tiễn sát với địa phương, đơn vị; phong thái đĩnh đạc, diễn đạt mạch lạc, logic, kết hợp giữa trình chiếu slide có tư liệu, hình ảnh minh họa sinh động. Đa số thí sinh đều nhiệt tình, tâm huyết với chuyên đề trình bày, cố gắng thể hiện năng lực của người báo cáo viên nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của người nghe. Kết thúc buổi thuyết trình, có tóm lược nội dung đã trình bày, đồng thời định hướng cho đối tượng nghe về nhiệm vụ cần thực hiện.

3.3. Phần thi trả lời câu hỏi

Ban Tổ chức Hội thi đã giới hạn 15 câu hỏi và đáp án, gợi ý trả lời, gửi trước công khai cho các thí sinh đọc, nghiên cứu, hình thành phương án trả

lời trong thời gian 5 phút tại Phần thi trả lời câu hỏi khi bốc thăm 1 trong 15 câu hỏi nêu trên.

Kết quả, điểm cao nhất trong phần thi trả lời câu hỏi là 9,5 điểm, thấp nhất là 5 điểm. Có 01 thí sinh đạt điểm xuất sắc, chiếm tỷ lệ 3,03%; 18 thí sinh đạt điểm giỏi, chiếm tỷ lệ 54,55%; 12 thí sinh đạt điểm khá, chiếm tỷ lệ 36,36%; 02 thí sinh đạt điểm trung bình, chiếm tỷ lệ 6,06 %.

Nhìn chung, các thí sinh được nghiên cứu trước câu hỏi và đáp án, gợi ý trả lời nên đa số đều bình tĩnh, tự tin và trả lời đúng tất cả các ý hoặc một số ý trong theo đáp án. Đa số thí sinh đều trả lời có phần mở đầu dẫn dắt, đảm bảo nội dung trọng tâm và có liên hệ với địa phương, đơn vị, bản thân nhuần nhuyễn.

4. Kết quả xếp loại điểm thi và giải thưởng

Quá trình chấm thi, Hội đồng giám khảo làm việc tích cực, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; Tổ thư ký làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tổng hợp điểm thi chính xác, giúp Ban Tổ chức Hội thi chọn được những thí sinh tiêu biểu, xuất sắc để trao giải, cụ thể như sau:

- Có 01 thí sinh đạt loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 3,03%; 05 thí sinh đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 15,15%; 22 thí sinh đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 66,67%; 05 thí sinh đạt loại trung bình, chiếm tỷ lệ 15,15%; có 01 thí sinh không được xếp loại vì chỉ có điểm phần thi đề cương thuyết trình, 2 phần thi còn lại thí sinh có lý do chính đáng, không tham gia thi.

Căn cứ kết quả trên, Ban Tổ chức Hội thi cấp giấy chứng nhận đã tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 cho 33/34 thí sinh; trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt kết quả cao.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đặc biệt, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong quá trình tổ chức Hội thi.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chấp hành thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, điều chỉnh và tổ chức Hội thi kịp thời, phù hợp, đảm bảo an toàn mọi mặt, cùng với phòng, chống dịch bệnh Covid -19; không để xảy ra sai sót đáng tiếc. Cấp ủy và ban tuyên giáo cấp huyện triển khai đảm bảo theo kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh. Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký, Bộ phận giúp việc Hội thi... nêu cao trách nhiệm, thực hiện đúng Quy chế; đánh giá kết quả thi công tâm, khách quan, thuyết phục. Đa số báo cáo viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, nhiệt tình, tâm huyết thể hiện đề tài dự thi thuyết trình, trả lời câu hỏi...

2. Hạn chế

2.1. Đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi

- Công tác tham mưu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn của ban tuyên giáo một số địa phương, đơn vị chưa sâu sát, dẫn đến việc nộp hồ sơ dự thi của một số thí sinh chưa đầy đủ theo Quy chế Hội thi; một số báo cáo viên chuẩn bị phần dự thi đề cương thuyết trình chưa thật chu đáo...

- Ban Tổ chức Hội thi mặc dù có tinh thần chuẩn bị tốt nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định như thiết bị máy tính có lúc chưa tương thích trong trình chiếu Slide; chưa bao quát, quản lý các đoàn dự thi, dẫn đến một số buổi thi số lượng người dự không đầy đủ; đường truyền đến các điểm cầu cấp huyện có lúc kết nối yếu...

2.2. Về hạn chế trong các phần thi của thí sinh

- Việc soạn đề cương của một số thí sinh còn những hạn chế nhất định như: Trình bày trang bìa còn đơn giản, sơ sài, thiếu tên đơn vị cấp trên, chức vụ, đơn vị công tác; thiếu hoặc quá số trang theo quy định. Về kết cấu, một số đề cương chưa nêu được mục đích, yêu cầu, thời gian, đối tượng truyền đạt Nghị quyết; chưa dẫn được nguồn tài liệu soạn chuyên đề; nội dung chính của đề cương chưa đủ 3 phần, chưa hình thành rõ một đề cương báo cáo Nghị quyết. Một số đề cương giống với một bài diễn thuyết (hùng biện), chưa phù hợp với báo cáo Nghị quyết của Đảng. Nội dung đề cương còn thiếu ý, chưa xác định được trọng tâm, trọng điểm, chưa tập trung nêu rõ vấn đề cần báo cáo; thiếu tính lập luận, liên hệ thực tế địa phương. Phần kết luận chưa rõ, chưa tóm lược được những nội dung đã trình bày cũng như định hướng nhiệm vụ cần thực hiện.

Ngoài ra, một số đề cương gần như chép lại Nghị quyết hoặc tài liệu học tập Nghị quyết do các cơ quan có thẩm quyền biên soạn; có trường hợp còn nhầm lẫn từ ngữ, câu dẫn chứng...

- Phần thuyết trình, một số thí sinh chưa xác định rõ nội dung trọng tâm, cốt lõi, trình bày còn dàn trải, chưa phân tích, nhấn mạnh, làm rõ luận điểm đã nêu ra; thiếu liên hệ thực tế, dẫn chứng chưa sát với nội dung; chưa chú ý đến việc chuyển ý giữa phần trước với phần sau. Một số thí sinh đọc nguyên văn trang slide dễ gây nhầm chán. Một số thí sinh chỉ tập trung thể hiện kiến thức, tư liệu đã có mà thiếu quan tâm quán xuyên, tạo sự chú ý theo dõi, truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ hành động của người nghe.

- Phần câu hỏi, một số thí sinh còn thiếu tự tin, trả lời thiếu ý chính, diễn đạt không rõ, thiếu lập luận, liên hệ thực tế...

3. Một số kinh nghiệm rút ra sau Hội thi

- Để tổ chức Hội thi thành công, chất lượng, Ban Tổ chức Hội thi cần bám sát Kế hoạch và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội thi kịp thời, cụ thể, chặt chẽ; Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi nêu cao trách nhiệm, thực hiện đúng Quy chế, đánh giá kết quả thi công tâm, khách quan, thuyết

phục; công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi đảm bảo về hậu cần, kỹ thuật trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

- Cấp ủy cấp huyện, nhất là ban tuyên giáo, tuyên huấn các địa phương, đơn vị tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ cấp ủy lựa chọn, cử báo cáo viên có chất lượng tham dự Hội thi cấp tỉnh; quan tâm hướng dẫn, góp ý nội dung đề cương, bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, trả lời câu hỏi; động viên thí sinh tham gia Hội thi.

- Các thí sinh thực hiện tốt các cần thi phải chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc về đề cương; thường xuyên thực luyện phần thi thuyết trình; nghiên cứu kỹ các câu hỏi để trả lời đúng, đủ ý và liên hệ phong phú, sinh động. Trong quá trình thi cần bình tĩnh, tự tin; truyền đạt đầy đủ nội dung; chú ý quan sát đối tượng nghe...

IV. Một số nhiệm vụ tiếp tục triển khai thời gian tới

1. Sau Hội thi cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xét chọn, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử thí sinh tham gia Hội thi Khu vực Miền Trung Tây Nguyên; tổ chức bồi dưỡng, góp ý về đề cương, phương pháp, kỹ năng báo cáo chuyên đề để thí sinh tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế báo cáo viên và tuyên truyền viên của Đảng.

2. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động đánh giá đúng thực trạng tình hình đội ngũ báo cáo viên của địa phương, đơn vị mình để tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ cấp ủy củng cố, kiện toàn và có kế hoạch bồi dưỡng để đội ngũ báo cáo viên cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Qua Hội thi, các thí sinh cũng như báo cáo viên cấp ủy cấp huyện tiếp tục rút kinh nghiệm, tự đánh giá những hạn chế, thiếu sót trong soạn đề cương cũng như quá trình báo cáo Nghị quyết, giúp cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng.

Trên đây là một số kết quả công tác tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Quảng Ngãi năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- CQ Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng (T 26),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Ban Tổ chức Hội thi, HDGK,
Tổ Thư ký, BPGV Hội thi,
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị,
thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Phòng LLCT và LSD, Phòng HC-TH,
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Võ Đình Trà